

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. คอลัมน์ ทันทประเด็น: เผยโครงการพัฒนาการผลิตกระบือ สำเร็จเกินเป้า	ผู้จัดการรายวัน
2. เผยผลสำรวจโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ สำเร็จเกินเป้าหมาย เกษตรกรมีกระบือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 4 ตัว	ไทยโพสต์
3. แนวโน้มแรงงานเกษตรสูงอายุพุ่งแนะส่งเสริมเทคโนโลยีทดแทน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: เปิดประชุม	แนวหน้า
5. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: นบส.83 (2)	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ: ยาง-มัน-ข้าวหืดจับ	ข่าวสด
7. คอลัมน์ ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: ฝนีกำลัง	ไทยรัฐ
8. 'ฉัตรชัย'ถกร่วมมือพิจิ	ข่าวสด
9. เคาะแผนชุดบึงบอระเพ็ด เร่งเดินหน้าช่วงแล้ง-เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ	แนวหน้า
10. คอลัมน์ จากตรปลูก ถึงตรนอน: จะพุงไปได้กี่น้ำ!	พิมพ์ไทย
11. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกรสู้แล้ง	เดลินิวส์
12. ภาพข่าว: แกลงข้าว	เดลินิวส์



ทันประเด็น

เผยโครงการพัฒนาการผลิตกระบือ สำเร็จเกินเป้า

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพื่อแก้ปัญหาจำนวนกระบือลดลงอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-มกราคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี แพร่ และเชียงราย พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งด้านการเร่งรัดการเพิ่มจำนวนกระบือ โดยมีการให้สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านวิสาหกิจชุมชน จำนวนแห่งละ 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อจัดสรรให้สมาชิก จำนวน 10 รายๆ ละ 100,000 บาท นำไปซื้อกระบือเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกษตรกรมีจำนวนกระบือเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการเฉลี่ยรายละ 4 ตัว จากเป้าหมายรายละ 2 ตัว เนื่องจากเกษตรกรจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อซื้อกระบือที่กำลังตั้งท้อง ทำให้ได้ลูกกระบือเพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าแม่กระบือที่ซื้อมาไม่เป็นหมัน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้ ราคาเฉลี่ยกระบือละ 18-25 บาท ซึ่งกระบือจะปล่อยมูลสดเฉลี่ย 25 กก./ตัว/วัน กระบือที่เข้าร่วมโครงการ 100,000 ตัว จะได้มูลกระบือแห้งเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 260,000 ตัน/ปี สามารถไปขยายผลส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งในโครงการยังได้สนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือที่ดีประจำแต่ละกลุ่ม โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ดีให้แก่กลุ่มใช้เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อ 1 กลุ่ม รวมทั้งจัดทำแปลงหญ้าเพื่อให้กระบือมีอาหารกินตลอดปี ส่วนด้านการอนุรักษ์และปกป้องพันธุ์กระบือนั้นมีการทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือที่เข้าร่วมโครงการทุกตัว และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกระบือ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มประชากรกระบือได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสร้างรายได้เสริมในการขายมูลกระบือให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนนโยบายด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเริ่มมีแนวคิดลดพื้นที่ทำนาเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการตลาดมีแนวโน้มที่ดี ใช้แรงงานน้อยและมีความมั่นคงในอาชีพ

เผยผลสำรวจโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ สำเร็จเกินเป้าหมาย เกษตรกรมีกระบือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 4 ตัว แถมผลิตปุ๋ยอินทรีย์สร้างรายได้เสริม ชาวนาเริ่มสนใจหันมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แทนข้าว

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพื่อแก้ปัญหาจำนวนกระบือลดลงอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ สศก.ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มกราคม 2559 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี แพร่ และเชียงราย พบว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการเร่งรัดการเพิ่มจำนวนกระบือ โดยมีการให้สินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านวิสาหกิจชุมชน จำนวนแห่งละ 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อจัดสรรให้สมาชิก จำนวน 10 รายๆ ละ 100,000 บาท นำไปซื้อกระบือเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกษตรกรมีจำนวนกระบือเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการเฉลี่ยรายละ 4 ตัว จากเป้าหมายรายละ 2 ตัว เนื่องจากเกษตรกรจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อซื้อกระบือที่กำลังตั้งท้อง ทำให้ได้ลูกกระบือเพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าแม่กระบือที่ซื้อมาไม่เป็นหมัน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้ ราคา

เฉลี่ยกระบือละ 18-25 บาท ซึ่งกระบือจะปล่อยมูลสดเฉลี่ย 25 กก./ตัว/วัน กระบือที่เข้าร่วมโครงการ 100,000 ตัว จะได้มูลกระบือแห้งเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 260,000 ตัน/ปี สามารถไปขยายผลส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง ในโครงการยังได้สนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือที่ดีประจำแต่ละกลุ่ม โดยคัดเลือกพ่อพันธุ์กระบือที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ดีให้แต่ละกลุ่มใช้เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อ 1 กลุ่ม รวมทั้งจัดทำแปลงหญ้าเพื่อให้กระบือมีอาหารกินตลอดปี ส่วนด้านการอนุรักษ์และปกป้องพันธุ์กระบือนั้นมีการทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือที่เข้าร่วมโครงการทุกตัว และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายกระบือ

โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มประชากรกระบือได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสร้างรายได้เสริมในการขายมูลกระบือให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนนโยบายด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ขณะนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเริ่มมีแนวคิดลดพื้นที่ทำนาเปลี่ยนมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการตลาดมีแนวโน้มที่ดี ใช้แรงงานน้อยและมีความมั่นคงในอาชีพ

แนวโน้มแรงงานเกษตรสูงอายุพุ่ง แนะส่งเสริมเทคโนโลยีทดแทน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ทำการศึกษาดังปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ปี 2558 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน ผลปรากฏว่า ปัจจุบันแรงงานผู้สูงอายุ วัย 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2548 ประมาณ 1.9 ล้านคน หรือ ร้อยละ 8.5 ของแรงงานภาคเกษตร และเพิ่มเป็น 2.65 ล้านคน ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11 ของแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่คาดว่าในปี 2563 ประเทศไทย จะมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ประมาณ 8.9 ล้านคน อันเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนสาเหตุที่นั้นเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต่ำลง อายุ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขนาดครัวเรือนที่ใหญ่ขึ้น ขณะที่ขนาดถือครองพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยต่อคนที่ลดลง รวมทั้งเกษตรกรที่มีหนี้สินที่ต้องชำระเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่รายได้นอกภาคเกษตรมีความมั่นคงสูงกว่า จึงเป็นแรงจูงใจให้แรงงานภาคเกษตรเคลื่อนย้ายออกนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกหลานเกษตรกรเมื่อสำเร็จการศึกษา

ดังนั้น จึงควรผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีฝีมือ การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน การบริหารจัดการใช้แรงงานต่างด้าว ทดแทนแรงงานในสวนที่ขาด และการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและแรงงานภาคเกษตรเพื่อดูแลด้านสุขภาพและจิตใจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยที่นับวันจะเพิ่มขึ้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 800,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม
วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ปีที่: 36 ฉบับที่: 12718
Col.Inch: 14.80 Ad Value: 13,320
ภาพขาว: เปิดประชุม

หน้า: 13(บนขวา)
PRValue (x3): 39,960

คลิป: ชาว-ดำ



เปิดประชุม : นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บและวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด
ร่วมกับ นายธนิศร กลิ่นกักดี ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี และ
ข้าราชการในพื้นที่

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

นบส.83 (2)

ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ของสำนักงาน ก.พ. ในกระทรวงต่างๆยังมีอีกมาก

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนางสุวิทย์ ใจหาญ ผอ.กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายประสิทธิ์ มีช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี นางพัชรี อาระยะกุล ผอ.กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายพัฒนาคน กู่ประเสริฐ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจินตนา จันทร์บำรุง ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี นายสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ ผอ.สำนักพัฒนาการบริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวนันทิชา วรณสว่าง ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการกรมปศุสัตว์ นายประสาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนิพนธ์ ชนมน์ส ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี นายจักรชัย เต้าทอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากกระทรวงมหาดมมีนายสรพงศ์ ไพฑูริย์พงษ์หน.สำนักงานรัฐมนตรี นายพงศ์ธนา แววรรตน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร นาวาตรี สมนึก สุขวนิช ผอ.กองส่งเสริมการพาณิชย์ กรมเจ้าท่า นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง นายอภิชาติ จันทร์ทรัพย์ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผอ.ท่าอากาศยานสากลนคร กรมท่าอากาศยาน นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ การขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสาแสงสว่าง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ พิริย โยธา ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอนุกุล วงศ์ใหญ่ ผอ.ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและกรมทรัพยากรธรณี นายบรรยงก์ อินทฤทธิ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ นายจิตรกร สุวรรณเลิศ ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุขุม มิตต์สสา ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายวีรวัฒน์ ปุกสุสโร ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสุโข อุบลทิพย์ ผอ.สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี นางปฏิมาอากาศศิลป์ ผอ.สำนักกิจการออกอากาศแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางจิรพา กุลชาติวิจิตร สติจังหวัดสระบุรี นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สติจังหวัดหนองคาย ครบถ้วนไปอีก 5 กระทรวง.

“ซี.12”



ยาง-มัน-ข้าวที่ติดจับ

มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรรายการหลักของไทยในปี 2559 ส่อแววน่าเป็นห่วงต่อเนื่องอีกปี จากปัจจัยจุดสำคัญด้านราคา สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรเป็นอันดับ 1 ของไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2559 เศรษฐกิจจีนน่าจะเติบโตชะลอลงมาอยู่ที่ 6.5% (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 6.9% (YoY)

ผนวกกับอุปทานสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดต่ำลง ได้กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญให้มีทิศทางหดตัวลงในปี 2559 โดยเฉพาะยางพารา ข้าว และมันสำปะหลัง ดังนี้

- **ยางพารา** คาดว่ามูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 4,400-4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 9.0-13.0% (YoY) ซึ่งน้อยกว่าปี 2558 ที่ลดลงถึง 16.0% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกยางพาราที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาที่ลดลง แม้จะคาดว่าปริมาณการส่งออกอาจเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3.7 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.3% (YoY) ก็ตาม

โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อาจลดต่ำลงในปี 2559 เป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ราคายางพาราของไทยปรับลดลงด้วย ขณะที่ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2559 อาจอยู่ที่ราว 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

- **ข้าว** คาดว่ามูลค่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 4,250-4,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 6.0-8.0% (YoY) ซึ่งน้อยกว่าปี 2558 ที่ลดลงถึง 15.2% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกข้าวที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านปริมาณที่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะภัยแล้งของไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่า ในปี 2559 ภัยแล้งอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวรวมของไทยให้ลดลงไปอยู่ที่ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือลดลง 14.5% (YoY) ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาส่งออกข้าวในปีนี้ได้ในระดับหนึ่ง

- **มันสำปะหลัง** คาดว่ามูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังของไทยในปี 2559 อาจอยู่ที่ 3,300-3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 3.0-6.0% (YoY) ซึ่งแย่งกว่าปี 2558 ที่ลดลงเพียง 1.6% (YoY) ซึ่งมูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังที่หดตัว เป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาและปริมาณที่ลดลง

ทั้งนี้ ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังของไทยคิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด จึงนับว่าในปี 2559 จะยังคงเป็นอีกปีที่ภาคการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยยังคงต้องเผชิญความท้าทายต่อเนื่องจากปีก่อน

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด



ผนึกกำลัง : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.นี้ มีกำหนดการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ สาธารณรัฐฟีจี เพื่อหารือร่วมกับ รัฐมนตรีการพัฒนาชนบทและทะเล เพื่อลงนามในเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรและประมงของทั้งสองประเทศ.

'ฉัตรชัย' ถกร่วมมือพีจี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าววาระระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. ได้นำข้าราชการกระทรวงและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรของไทย 7-8 ราย ไปยังกรุงชวรา สาธารณรัฐพีจี เพื่อหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบท และทะเลและการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติพีจี พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและป่าไม้พีจี ตามที่ไทยและพีจีได้ลงนามในเอ็มโอยูว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรและประมงของทั้งสองประเทศ ประเด็นสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ อาทิ การแลกเปลี่ยนรายชื่อคณะทำงานทั้งด้านเกษตรและด้านประมงของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทั้งด้านเกษตรและประมงของสองประเทศทั้งด้านวิชาการ การค้าการลงทุนที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจ

เบื้องต้นประเด็นที่ประเทศไทยจะหยิบยกขึ้นหารือ คือการผลักดันความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนามะพร้าวที่พีจีมีความเชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การทำมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่ไทยนำมาพัฒนาต่อยอดวิชาการในเรื่องมะพร้าว ให้มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาด

ส่วนในด้านความร่วมมือประมง พีจีถือเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และทำประมงที่สำคัญ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเพื่อขยายความร่วมมือการทำประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมประมงร่วมกัน

เกาะแผนชุดบึงบอระเพ็ด เร่งเดินหน้าช่วงแล้ง-เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหารือแผนการ พื้นที่ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้ มีมติร่วมกันโดยแบ่งแผนการพัฒนาเป็นระยะ เร่งด่วนและระยะยาว โดยระยะเร่งด่วนมอบหมายกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนการขุดลอก บึงบอระเพ็ดในปี 2559 พร้อมงบประมาณที่จะ ต้องขอเพิ่มเติมก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน มีเป้าหมาย เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้กว่า 2 ล้านลูกบาศก์ เมตร โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่มี การขุดลอกไว้เดิมแล้ว เพื่อให้ประสิทธิภาพการ เก็บกักน้ำมีเพิ่มมากขึ้น สำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อท่องเที่ยว

สำหรับงบประมาณดำเนินการในส่วนที่ งบประมาณไม่เพียงพอ จะเร่งรัดดำเนินการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบกลาง ดำเนินการ โดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม. ได้ภายในต้นเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการ

ขุดลอกภายในเดือนเมษายน ก่อนที่เข้าสู่ฤดูฝน ส่วนแผนระยะยาว กรมชลประทาน เคย ทำการศึกษาแผนแม่บทโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ไว้ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีทั้งหมด 9 ยุทธศาสตร์ หลัก คือ ยุทธศาสตร์การกำหนดแนวเขต บึงและควบคุมการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ดและลุ่มนา บึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ยุทธศาสตร์การเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและแหล่งส่งเสริม การประมงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หรือรักษาระบบนิเวศวิทยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็น แหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา บึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์การบรรเทาปัญหาหน้าท่วมจากน้ำ หลากและน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่รอบๆ บึงบอระเพ็ด ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรม ของทรัพยากรดินในลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด และ ยุทธศาสตร์การดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ



จะพวยงไปได้กี่น้ำ!

กลิ่นอาย ทางการเมือง เรื่องราคาขางพารา เริ่มคุ้ยเขี่ย ออกอาการ ส่งสัญญาณ นำเป็นห่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างยิ่ง... เมื่อชาวสวนยาง ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ประกาศพร้อมขับเคลื่อนทุกเครือข่าย เพราะเผชิญกับความเดือดร้อนแสนสาหัสอีกครั้ง

ชาวสวนยางยืนยันว่า “รัฐบาลไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหา ราคาขาง “ที่นับวัน รูดมหาราชเหลือ 4 กิโลกรัมต่อหนึ่งร้อยบาท ขณะที่รัฐบาลระบุว่า ได้ทุ่มใจ แก้ปัญหา และช่วยเหลือเต็มที่แล้ว

ปัญหาการค้ายางพารา “คาราคาซัง” ซักกะเย่อมาตลอด ระหว่างรัฐบาล กับชาวสวนยางพารา โดยเฉพาะ “ภาคใต้” ซึ่งส่งผลกระทบมากกว่า ภาคอื่นๆ !

ในที่สุดรัฐบาล เคาะตัวเลข รับซื้อยางพาราแผ่นดิบลงตัวที่ กก.45 จำนวนนับแสนตันโดยมอบหมายให้ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกัน เริ่มที่ภาคใต้ก่อน ขณะที่กลุ่มเกษตรกรสวนยางภาคอีสานตอนบนออกมาเรียกร้องให้เท่าเทียมกัน เพราะเดือดร้อน ภาระหนี้สิน เหมือนกัน

“ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจภาคใต้ นำรายได้หลัก แต่เมื่อราคา “แล่นดีดิ่ง” รูดมหาราช ลดลงเรื่อยๆ ชาวบ้านก็ร้องจ๊าก!

รัฐบาลตัดสินใจทุ่มงบประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท รับซื้อยาง 1 แสนตัน เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำลงมากกว่าที่เป็นอยู่ ใดๆ ที่มีขีดจำกัดเรื่องงบประมาณ แถมการแทรกแซงราคายางครั้งนี้ ว่ากันว่าใช้ยาแรงไม่น้อยเพราะรัฐรับซื้อแพงกว่า ราคาตลาด เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรถึงเท่าตัว!

ปฏิเสธไม่ได้ว่า มาจากเยื่อใยที่ดีต่อกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กบ.ปส. และต่อเนื่องไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ ที่ยึดหัวหาดทางภาคใต้ด้วย

ขนาดนายสุเทพ-ถาวร เสนเนียม กระโดดออกแถวหน้าเทคแอ็คชั่น ยืนเคียงข้าง แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง ฟุ้งเป้าเข้าไปยังรมว.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่ทำงานเข้าไม่ถึงชาวเกษตรกร โดยเฉพาะยางพาราเท่านั้น พืชผลเศรษฐกิจอื่นๆ ก็ราคาตกต่ำ

เมื่ออยู่สถานะ “ตำบลกระสุนตก” บิ๊ก ฉัตรชัย ตัดสินใจคาดโทษข้าราชการที่ไม่เร่งมือทำงานแก้ปัญหา คำรามจะใช้มาตรา 44 ย้ำให้พ้นกระทรวงภายใน 24 ชั่วโมง

กล่าวถึง “บิ๊กฉัตรชัย” นายทหารคู่มือลั้งก์ “บิ๊กตู” ถูกจัดให้อยู่ตำแหน่งสำคัญๆ ตั้งแต่กระทรวงเกษตร “พาดิษฐ์” จนมาถึงรมว.เกษตรฯ เรียกว่า อยู่ยงคงกระพันมาตลอด

เจอมือบพิลลิ่งแกนนำเกษตรกร คราวหน้าดูท่าจะไม่รอด!

เชียงใหม่อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยง



ทำเองได้ หายจน

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา นาย โอลาส กัณบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาพบกับประชาชนตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาลิ้นค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิผลทางการผลิตบ้านดง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



รองปลัดและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ

โดยมี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย อักษรวิเศษ เกษตรอำเภอสันป่าตอง นักกลุ่มชาวบ้าน ตำบลบ้านแม และตำบลน้ำบ่อหลวงกว่า 50 คน ที่เข้าอบรม เข้าให้การต้อนรับ พร้อมกับมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้ใช้น้ำน้อยให้กับ



รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้อบรมเกษตรกรเรื่องลดต้นทุนน้ำปี 59



เกษตรกรเข้าร่วมอบรมศึกษาคัก

เกษตรกร และการสาธิตการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรเพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวปรังในช่วงนี้แล้ง

นายโอลาส กัณบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้สังเกตเห็นว่า ศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศไทย จำนวน 882 ศูนย์ จะเป็นศูนย์ฯ เรียนรู้ที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรได้

ประกอบกับในสภาวะตอนนี้มีปัญหากลภัยแล้งเกิดขึ้น ทางรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะใช้ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้อบรมพี่น้องประชาชน นอกเหนือจากการแจกปัจจัยการผลิตแล้ว ก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชเพื่อการ

บริโภค และการจำหน่าย ซึ่งในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริม

การเกษตรก็ได้ดำเนินการไปแล้ว

ส่วนหนึ่งก็เป็นทำให้ความรู้จักกับพี่น้องประชาชนที่ทำงาน ไม่สามารถดำเนินงานด้านผลิตผลทางการเกษตรได้ ก็จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ทราบนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมต่อสู้ปัญหากลภัยแล้ง และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเห็ดฟาง การปลูกพืชใช้น้ำน้อยต่าง ๆ เพื่อที่จะนำพืชที่เพาะปลูกได้มาบริโภค หรือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และลดการซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปในตัวด้วย

โดยการอบรมนั้น ได้เริ่มพร้อมกันทั้งหมด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นมา ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้จะมีการอบรมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นละ 15 วัน ซึ่งทางรัฐบาลก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมการอบรมใน

ครั้งนี้ ในการรณรงค์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นับย้ำกับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมด้วยว่า ปัญหากลภัยแล้งปีนี้จะแล้งหนักมาก

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน มีน้ำลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาถึงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวปรัง ก็ควรลดการปลูก เพราะทางรัฐบาลอาจจะไม่มีน้ำให้ ควรหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน และปลูกพืชตามที่ถนัด

ทั้งนี้นอกจากการอบรมเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนแล้ว ก็ยังมีการทำงานให้กับประชาชนด้วยการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ ซึ่งทางกรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องงบประมาณต่าง ๆ รวมถึงการขุดสระน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งสระน้ำขนาดเล็กก็จะมอบให้กับกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ การทำฝนหลวง หากมีอุทกภัยที่เหมาะสม ทางกรมฝนหลวงก็จะเป็นผู้ดำเนินการควบคู่กันไป

ซึ่งทุกหน่วยงานก็กำลังเร่งดำเนินการ

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24232

หน้า: 22(บนซ้าย)

Col.Inch: 55.33

Ad Value: 121,726

PRValue (x3): 365,178

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ทำเองได้หายจน: เชียงใหม่อบรมเกษตรกรสู่แล้ง

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถผ่าน
วิกฤตภัยแล้งของปีนี้ไปได้ และมั่นใจว่าหาก
ทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำที่มีอยู่ ก็จะทำให้มี
น้ำใช้ไปจนถึงเดือน พ.ค. 59 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน
แน่นอน.

สรยุทธ แสบนิวส์ / กวีลิป มหาวงศ์

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24232

Col.Inch: 11.36 Ad Value: 24,992

ภาพข่าว: แกล่งข้าว

หน้า: 22(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 74,976

คลิป: สีสี่



☒ แกล่งข้าว.....นายโอภาส กลั่นบุญชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแกล่งข้าวการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน